



ปีที่ 41 ฉบับที่ 156 วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่ง และจักรยานเสือภูเขา 10 กุมภาพันธ์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคีเนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2556 สองกิจกรรม กิจกรรมแรกคือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯ มิณิมาธาธอน” ครั้งที่ 9 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มแข่งขันเวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเภทการแข่งขันมีทั้งประเภทมิณิมาธาธอน ระยะทาง 10.5 กม. และประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กม.รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกเพศทุกวัย

สถานที่รับสมัครมีดังนี้ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00-20.00 น. รับสมัคร ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00-20.00 น. รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 04.00 -05.30 น. รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ส่วนกิจกรรมที่สองคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครฯ เมาเท่นไบค์” ครั้งที่ 15 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการแข่งขันประเภทต่างๆ ทั้งชาย-หญิง ตั้งแต่อายุไม่เกิน 15 ปี -รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป สำหรับการรับสมัครจะรับก่อนการแข่งขัน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เข้ารับประทานรางวัล “การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ



สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมประกวดแข่งขันในประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการประกวดครั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการการแสดงผลงาน “FIX & FLEX” ณ บริเวณชั้น 1 – 2 โซนฮิลตัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมีอาจารย์พงศ์เทพ วีระพงศ์พร้อมนักศึกษา นายพงษ์พัฒน์ สุตถนอม นายจักรพันธ์ ดีหลิน นายอรรถพล ชัชวาลย์ นายพีระพัฒน์ หยูหนูสิงห์ นายกำจรเดช คงจรูญ นายปิยศักดิ์ นวลขาว และ นายพิชัย สุขช่วย เข้ารับรางวัลและร่วมนำผลงานแสดงนิทรรศการการแสดงผลงานในครั้งนี้





สำหรับโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จากการศึกษาที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ 6 จังหวัดภาคกลาง” ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี โดยนักเรียนในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติดังกล่าว ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและดำริว่าควรดำเนินการขยายผล เพื่อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อันเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย

สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เห็นด้วยว่าการใช้วัสดุเหลือใช้นั้น เป็นแนวทางหนึ่งเพื่อช่วยลดปัญหาจากสภาพปัญหาปัจจุบันที่ทรัพยากรป่าไม้มีจำนวนลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้ไม้ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใช้วัสดุเหลือใช้ที่เป็นไม้นอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรไม้แล้ว ยังช่วยรักษาสีและกลิ่นในด้านการลดภาวะโลกร้อนได้ ประกอบกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้กลับมีคุณค่าหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม อีกทั้งผลของการประดิษฐ์ชิ้นงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความร่วมมือและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมและบริการวิชาการแก่ชุมชน

จึงได้เริ่มต้นเข้าร่วมโครงการโดยการนำชิ้นงานเข้าประกวดในงานการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และได้รับรางวัล อันดับที่ 1 (ระดับอุดมศึกษา) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค รวมถึงการได้ส่งเข้าคัดเลือกในระดับประเทศเพื่อชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จนได้รับ “รางวัลชมเชย ประเภทของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) / อุดมศึกษา โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555” จากผลงาน “FIX & FLEX”



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางฉวีชญา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฟ้าเพียงประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

ชาวนครฯต่างปลื้มปีติยินดี เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้จะทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน พระราชทานหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ด้วย

ยังคงเป็นข่าวสารนอกมหาวิทยาลัย เรื่องของการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครฯ ซึ่งผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ใช้คนอื่นไกลอธิการบดีของเรานั้นเอง โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธาน รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอได้ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุดใหม่ โดยมีมติที่ประชุมได้คัดเลือก ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี มร.ภ.นศ. ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม นี้ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการฯมา ณ โอกาสนี้

เรื่องที่น่ายินดียังไม่หมด เมื่อ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งมา ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้งคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การรับรองมาตรฐานการศึกษาจะมีผลอยู่จนถึงรอบการประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานคราวต่อไป ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่การรับรองมาตรฐานในรอบการประเมินนี้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนด

บ่ายวันนี้สภาคณาจารย์ฯ ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม ยันต์ทอง และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ บริเวณชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ

สถาบันวิจัยฯ ย้ำถึงนักวิจัยและผู้สนใจ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมพัฒนานักวิจัย เรื่อง “ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี” ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556 – 1 กุมภาพันธ์นี้ ให้แจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยฯ ภายในวันนี้ (30 ม.ค.) เท่านั้น

ปิดท้ายฟ้าเพียงด้วยคำคม ธรรมดลใจ ของท่านพุทธทาสภิกขุ “ความสุข” “ความเอ๋ย ความสุข ใคร ๆ ทุกคนชอบเจ้า เข้าวังหา “แก่ก็สุข ฉันทก็สุข ทุกเวลา” แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ ถ้าเราเผา ตัวตมทา ก็น่าจะสุข ถ้ามันเผา เราก็ “สุก” หรือเกรียมได้ เขาว่าสุข สุขแน่! อย่าห่วงไป มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่ เออฯ” สวัสดิ์จะ